



UBU NEWS

ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 1 - 16 เมษายน 2564

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลำดับที่ 2 ของประเทศไทย
มหาวิทยาลัยนวัตกรรม

ลำดับที่ 7 ของประเทศไทย
ภาพรวมด้านการวิจัย นวัตกรรม และบทบาทเพื่อสังคม

ลำดับที่ 1 ด้านเคมี
ลำดับที่ 5 ด้านเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีผลงานด้านวิชาการและวิจัยโดดเด่น
โดย SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS 2021

ม.อุบลฯ อันดับ 2 มหาวิทยาลัยไทย อันดับ 441 ของโลก
จากการจัดอันดับ SCImago Institutions Rankings 2021

Thailand Innovation Rank
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนวัตกรรมอันดับ 2 ของประเทศไทย

#1 Mahidol University
#2 Ubon Ratchathani University
#3 Chulalongkorn University
#4 Walailak University
#5 Prince of Songkla University

มหาวิทยาลัยที่มีผลงานด้านนวัตกรรมโดดเด่น
โดย SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS 2021

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดอันดับจาก SCImago Institutions Rankings ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม อันดับ 2 ของประเทศ และอันดับ 441 ของโลก จากการเปิดเผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการวิจัย นวัตกรรม และบทบาทต่อสังคม ประจำปี 2563 เดือนเมษายน 2564 โดยการ จัดอันดับสถาบันการศึกษาและวิจัยระดับนานาชาติ วัดจากมหาวิทยาลัยที่มีผลงานการตีพิมพ์อย่างน้อย 100 บทความ ในฐาน SCOPUS ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ ในประชาคมวิชาการและการรับรู้ของสังคมโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ปรากฏต่อสายตาสาธารณชน และนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยครั้งนี้



คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม “ตุ้มโฮมฮักแพง สงกรานต์วิถีใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ประจำปี 2564 เพื่อ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปี ใหม่ของไทยพร้อมร่วมบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ประจำสำนักงานอธิการบดี พิธีทำบุญ ตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและรับพร จากอธิการบดี จากนั้นร่วมสงฆ์น้ำพระและขึ้นรถรางทิวรถสงฆ์น้ำพระภายใน มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ สำนักงานอธิการบดี



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัญญาพัชร อินลี และนางสาวเกษมณี เหลือนิค ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และ นายศราวุธ ช้างอาจ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการนำเสนอผลงานโครงการสหกิจศึกษาแบบ uryyay (Oral Presentation) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มนวัตกรรมสหกิจ ศึกษา จากการประกวดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ การทำงานดีเด่นเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ตอนล่าง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ หรือแนวทางการร่วมมือ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจน แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอำนาจเจริญ (ระยะที่ 2) ร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งวิจัยและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อต่อยอด โครงการวิจัยฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดอำนาจเจริญ

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ระลอกใหม่ ฉบับที่ 4

ด้านการเรียนการสอน
ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน พ.ศ. 2564
ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) และนับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยอยู่ในดุลพินิจของคณบดี

ด้านการศึกษา
ให้บุคลากรปฏิบัติงานแบบผสมผสานระหว่าง ณ ที่ตั้งตามปกติ และ นอกที่ตั้ง (Work From Home) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติงานนอกที่ตั้งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

รายละเอียดประกาศ มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ระลอกใหม่ ฉบับที่ 4